

15/10/20 THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiên sĩ HT

Lc 11,47-54

11:47 "Khôn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!

11:48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

11:49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.

11:50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,

11:51 từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

11:52 "Khôn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản".

11:53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Phariseu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,

11:54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chẳng.

CHÌA KHOÁ CỦA ĐỨC TIN

"Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết." (Lc 11,52)

Suy niệm: Khi khiển trách những người Pha-ri-sêu giả hình, Chúa Giê-su cũng bao gồm những thầy thông luật trong đó. Họ là những người hiểu biết Lễ Luật Mô-sê; thế nhưng, họ đặt ra những qui định nặng nề mà chính họ cũng không thi hành được, họ chú trọng hình thức bên ngoài mà bỏ qua chính tinh thần của Lễ Luật, coi những điều phụ tùng quan trọng hơn những điều chính yếu (x. Lc 11,37-42). Chúa đúc kết "bản cáo trạng" dành cho những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật bằng một câu: "*Họ cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết*"; đó chính là điều khiến cho sự giả hình của họ không có thuốc chữa.

Mời Ban: Sách Châm ngôn viết: "*Kính sợ Chúa là bước đầu của sự hiểu biết*" (Cn 1,7). Thế nhưng khi "*chìa khoá của sự hiểu biết*" bị cất giấu đi thì chính sự hiểu biết đó trở thành rào cản không cho người ta đến với Chúa. Vì thế, đức tin chỉ dừng lại ở tri thức mà không dẫn đến cuộc gặp gỡ cá vị và mật thiết với Chúa Ki-tô, thì đức tin ấy thực chất chỉ là giả hình. Đức Bê-nê-đi-tô XVI nói: "*Đức tin Ki-tô giáo không phải là một ý tưởng, mà là một sự sống*". Nếu đức tin không được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện, tương quan giữa người Ki-tô hữu với Đức Ki-tô cũng bị cắt đứt và có thể nói họ đã đánh mất "*chìa khoá của sự hiểu biết*" dẫn họ vào đức tin chân thực.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào bằng cách thường xuyên dâng lên Chúa những lời nguyện tắt.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, đức tin của chúng con nếu chỉ là kiến thức mà không được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện thì rất mong manh. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa bằng việc cầu nguyện liên li trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.*